

# Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn **KÝ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG VỚI BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN**



Sáng 17/2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội- tiến hành ký kết hợp tác truyền thông.

Tham dự buổi lễ về phía Báo Đại biểu Nhân dân có bà : Phạm Thị Thanh Huyền (Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập); ông Lê Thanh Kim (Phó Tổng biên tập) và lãnh đạo các ban, phòng của Báo. Về phía trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có GS.TS. Hoàng Anh Tuấn (Hiệu trưởng),

PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương (Phó Hiệu trưởng) cùng lãnh đạo phòng, trung tâm chức năng, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.

Tại Lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền điểm lại những dấu mốc của Báo Đại biểu Nhân dân trong quá trình xây dựng và trưởng thành 35 năm qua, giới thiệu những mảng hoạt động trọng tâm của báo Báo Đại biểu Nhân dân đã đạt . Hiện nay, ngoài báo in được xuất bản hàng ngày đã xây dựng được trang báo điện tử.

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp và gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Ban Lãnh đạo và các cán bộ của Quý báo đã dành cho Nhà trường. Việc kí kết hợp tác lĩnh vực truyền thông, báo chí với Quý Báo là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của Nhà trường nhằm tạo điều kiện để cán bộ, sinh viên nhà trường có thêm cơ hội giao lưu, học tập, thực tập, thực tế; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học về những chủ đề hai

bên cùng quan tâm; gia tăng thêm nguồn lực hai bên để cùng mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Sau buổi kí kết hợp tác ngày hôm nay, Nhà trường mong muốn các chuyên gia của Báo sẽ trở thành các giảng viên thỉnh giảng, tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học của trường. Tại Lễ ký kết, Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền và Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn đã ký biên bản hợp tác truyền thông giữa Báo Đại biểu Nhân dân và Trường ĐHKHXH&NV.  
[Xem thêm](#)